







สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
6 พฤศจิกายน 2565



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> กัญชา</p> <p>ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ hfocus)</p> <p>- น.พ.บัญญัติ เจตนจันทร์ ส.ส.ระยอง พรรคประชาธิปัตย์ ยืนยันว่า พรรคประชาธิปัตย์ มีจุดยืนเรื่องการส่งเสริมกัญชาทางการแพทย์มาโดยตลอด เมื่อปี 63 สภามีการพิจารณารายงานของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหากัญชาเกี่ยวกับการใช้กัญชา กัญชง และกระท่อมอย่างเป็นระบบ ซึ่งคณะ กมธ. ได้จัดทำรายงานและข้อสังเกตเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร กระทั่งสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบให้สามารถนำกัญชา กัญชง และกระท่อม มาในประโยชน์ทางการแพทย์ และมีข้อสังเกตท้ายรายงาน ให้รัฐบาลเสนอ "ร่าง พ.ร.บ. พืชควบคุมเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ พ.ศ." ด้วย แต่ปรากฏว่าทางผู้เสนอร่างกฎหมายกัญชาในครั้งนี้ ไม่เสนอร่างพ.ร.บ. ตามข้อสังเกตในรายงานฉบับดังกล่าว กลับเสนอ "ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ." แทน ซึ่งตนและพรรคประชาธิปัตย์มีความกังวลในหลายมาตรา</p> <p>ก่อนปิดสมัยประชุม ในเดือนก.ย. 65 พรรคประชาธิปัตย์และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็มีมติเสียงข้างมากให้ กมธ. วิสามัญ ฯ ชุดนี้ถอนร่างไปทบทวนให้เป็นกฎหมายที่มีความถูกต้องสมบูรณ์ ไม่ไปทางกัญชาเสรีมากเกินไป และร่าง พ.ร.บ. มีการแก้ไขเพิ่มเติมจากร่างที่ผ่านความเห็นชอบในวาระ 1 อย่างมาก ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ได้เสนอให้คณะ กมธ. วิสามัญ ฯ ชุดนี้นำไปปรับปรุงถึง 13 ประเด็น แต่คณะ กมธ. วิสามัญ ฯ ชุดนี้กลับยืนยันร่างเดิมทุกมาตรา โดยไม่มีการทบทวนแต่อย่างใด</p> <p>กัญชาแม้ไม่ใช่ยาเสพติดให้โทษตามนิยามของร.ม.ว.ส.คนปัจจุบัน แต่ทางการแพทย์ทั่วโลกก็ยังจัดกัญชาเป็น "สารเสพติด" หากปล่อยให้มีการใช้กัญชาอย่างเสรี ระยะยาวจะส่งผลให้เกิดโทษและพิษภัยต่อสมองของประชาชน ดังนั้น ระยะที่ 1 สารเสพติดจะทำลายสมองส่วนควบคุมสติปัญญาและเหตุผล ระยะที่ 2 สารเสพติดจะทำลายสมองส่วนควบคุมอารมณ์ ระยะที่ 3 เมื่อสมองถูกทำลายในระยะที่ 1 และระยะที่ 2 สมองจะเหลือแต่ส่วนสัญชาตญาณที่ขาดการควบคุม ขาดการยับยั้งชั่งใจ ขาดเมตตา เป็นอันตรายต่อร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์</p> <p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ news1live sondhitak)</p> <p>- น.พ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วย ร.ม.ว.ส.กล่าวว่า การดำเนินงานกัญชาทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2565 เน้น 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ การเข้าถึงยากัญชาที่มีคุณภาพของผู้ป่วย, การพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม, การคุ้มครองผู้บริโภค และการปกป้องกลุ่มเปราะบาง ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ส่วนในปีงบประมาณ 2566 จะเพิ่มเติมอีก 2 ประเด็น คือ สร้างความรอบรู้ด้านกัญชา และการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ โดยแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขา กัญชา เขตสุขภาพ สถาบันกัญชาทางการแพทย์ กองบริหารการสาธารณสุข และกรมวิชาการ คือ กรมการแพทย์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และกรมสุขภาพจิต จะร่วมกันทำวิจัยเพื่อขยายกลุ่มโรค และเสนอเข้าสู่สิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงยามากขึ้นและไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น กรมการแพทย์จัดตั้งศูนย์วิจัยกัญชาทางการแพทย์ระหว่างประเทศ มีการลงนามความร่วมมือกับเนเธอร์แลนด์แล้ว กำลังหารือร่วมกับมาเลเซีย ส่วนกรมการแพทย์แผนไทยฯ จะวิจัยกัญชาทางการแพทย์แผนไทย เพื่อสนับสนุนการใช้โดยเฉพาะในหน่วยปฐมภูมิ และจะปรับสถานะน้ำมันกัญชาสู่อาจารย์เดชาในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร จากบัญชี 3 รายการยาสำหรับโครงการพิเศษของหน่วยงานรัฐ มาเป็นบัญชี 1 รายการยาที่ใช้ในการป้องกันและแก้ปัญหามะเร็ง เพื่อให้อาจารย์เดชาสามารถส่งจ่ายได้กว้างขวางมากขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่าใช้ได้ผลดี</p>	
<p> โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p>	
<p>เร่งพิจารณาแนวทางใช้ LAAB</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ</p> <p>- พญ.นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมการแพทย์ ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการขยายข้อบ่งใช้ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (Long Acting Antibody : LAAB) เพื่อการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19 ว่า เมื่อวันที่ 4 พ.ย.ที่ผ่านมา มีการประชุมและได้มอบหมายทีมผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาแนวทางการใช้ LAAB เพื่อรักษาผู้ป่วยโควิดแล้ว ขอศึกษารายละเอียดข้อมูลงานวิจัยที่ทางผู้ผลิตนำมายื่นกับทาง อย. ก่อน คาดว่าสัปดาห์หน้าจะแล้วเสร็จ โดยจะกำหนดอยู่ในแนวทางเวชปฏิบัติหรือไคต์ไลน์การดูแลรักษาผู้ป่วยโควิดฉบับใหม่</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>โควิดสิงคโปร์ลดลง</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ ch7)</p> <p>- กระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์ เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สายพันธุ์โอไมครอน XBB ระลอกล่าสุดกำลังชะลอลงจากเฉลี่ย 8,000 รายต่อวัน ลงเหลือต่ำกว่า 4,000 รายต่อวัน โดยร้อยละ 99.7 ของผู้ติดเชื้อช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา ไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย ทั้งนี้ สิงคโปร์จะดำเนินการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นชนิดไบวาเลนต์ (Bivalent) เชิงรุกให้กับประชาชนอายุ 18-49 ปี เริ่มวันที่ 7 พ.ย.นี้</p>	
<p> ถ่ายโอน สอน./รพ.สต.</p>	
<p>แนวทางการถ่ายโอน</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน ผู้จัดการ hfocus thailandplus thaigov)</p> <p>-นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองปลัด สธ. กล่าวว่า แนวทางการถ่ายโอนบุคลากรไป ออบจ.ในปีงบประมาณ 2567 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ได้ทำหนังสือชี้แจงแนวทางถึงผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง เมื่อวันที่ 3 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยย้ำว่าการถ่ายโอนบุคลากรต้องสอดคล้องกับภารกิจที่ถ่ายโอน ยึดหลัก "ภารกิจไป งบประมาณไป ตำแหน่งไป บุคลากรสมัครใจ" และเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อกรอบอัตรากำลัง และคุณภาพการให้บริการของหน่วยบริการระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ โดยกำหนดแนวทางดังนี้ 1.ต้องปฏิบัติงานและดำรงตำแหน่งที่กำหนดไว้ในโครงสร้างของ สอน./รพ.สต. 2.บุคลากรที่ไม่ได้ปฏิบัติงานใน สอน./รพ.สต. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ต้องตรวจสอบและพิจารณา เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อให้บริการในภาพรวม ก่อนรายงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวินิจฉัยต่อไป และ 3.เมื่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้รับข้อมูลจาก ออบจ.ให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ปฏิบัติงานใน สอน./รพ.สต.ให้เป็นไปตามประกาศที่กำหนด</p>	-
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>บริจาคอวัยวะ</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, คมชัดลึก, ejan, mcot ,thaiPBS, thebangkokinsight, thailandplus, thaigov.,acnews)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ.ยกย่องการตัดสินใจของครอบครัวที่ให้ผู้ป่วยได้ทำความดีด้วยการบริจาคอวัยวะ โดยเมื่อวันที่ 3 พ.ย.ที่ผ่านมา รพ.เชียงใหม่ประชานุเคราะห์ จ.เชียงใหม่ ได้รับบริจาคไต 2 ข้าง และดวงตา 2 ข้าง จากผู้ป่วยชายชาวเมียนมา อายุ 43 ปี ซึ่งเกิดอุบัติเหตุรถชนอาคารสาหัส มีภาวะสมองตาย โดยทีมรพ.ได้เจรจาขอรับบริจาคจากญาติผ่านล่าม และทีมจัดเก็บอวัยวะได้ผ่าตัดนำอวัยวะส่งให้สภากาชาดไทยโดยสายการบินนกแอร์ ทั้งนี้ นอกจากการเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมบริจาคอวัยวะแล้ว ขอให้รพ.ให้ความสำคัญกับการสื่อสารทำความเข้าใจกับญาติของผู้ป่วยที่มีภาวะสมองตาย ซึ่งจะช่วยให้ยินยอมบริจาคอวัยวะเพื่อไปช่วยเหลือผู้ป่วยรายอื่นต่อไป</p>	-
<p>อัตรากำลังแพทย์ไทย</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.แนวหน้า คอลัมน์ผู้หญิง</p> <p>- เสนอบทความ กล่าวว่า ประเทศไทยมีแพทย์ 66,544 คนต่อประชากร 66 ล้านคน หรือแพทย์ 1 คนต่อประชากร 992 คน แต่มีประชาชนยังเข้าถึงแพทย์ยาก รพ.สต.ยังไม่มีแพทย์ประจำ ดังนั้นคณะกรรมการดูแลเรื่องกำลังคนแห่งชาติในหลายๆ อาชีพ วิชาชีพ ความมองภาพรวมของประเทศในอดีต ปัจจุบัน อนาคต ว่า ต้องการจำนวนเท่าไร ในสาขา อนุสาขาใด ซึ่งต้องศึกษาตลอดเวลา ปรับแผน และมีกรรมการจากทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง สภาพัฒน งบประมาณ ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข แพทย์สภา โรงเรียนแพทย์ กลาโหม ราชนววิทยาลัย อปท.</p>	
<p>เด็กเพศหลากหลายเสี่ยงซึมเศร้า-ฆ่าตัวตายสูง</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์ มติชน สยามรัฐ)</p> <p>-พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานเปิดงาน'HEARTS MATTER: สุขภาพใจเยาวชนเพศหลากหลาย จัดโดย มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (ประเทศไทย) ร่วมกับกรมสุขภาพจิต และกล่าวว่า จากผลการประเมิน Mental Health Check In โดยกรมสุขภาพจิต ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา พบว่า กลุ่มอายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 34,579 คน มีปัญหาสุขภาพจิตที่สำคัญ คือ มีความเครียดสูง เสี่ยงซึมเศร้าและเสี่ยงฆ่าตัวตายสูงกว่าทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนผู้มีความหลากหลายทางเพศ ดังนั้นสิ่งสำคัญคือการป้องกัน โดยการสร้างการยอมรับและการเปิดโอกาสให้ได้แสดงออกถึงตัวตนของตัวเองอย่างมั่นใจ รวมถึงการได้รับการบริการทางสุขภาพจิตที่เป็นมิตรและเข้าถึงได้</p> <p>ในงานมีการเสนอรายงานวิจัยสุขภาพจิตและสุขภาวะของเด็กและเยาวชนผู้มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยในกลุ่มอายุ 15-24 ปี ใช้แบบสอบถามออนไลน์ 3,094 คน และสัมภาษณ์ออนไลน์ 38 คน ผลวิจัยพบว่า 70-80% มีอาการวิตกกังวลและซึมเศร้า โดยเยาวชนกลุ่มนี้ถูกกระทำทารุณแรงในหลายรูปแบบ เช่น 75.8% เคยถูกล้อเลียน 42.4% เคยถูกบังคับให้พยายามเปลี่ยนตัวตนทางเพศ และเกินครึ่งเคยถูกคุกคามทางเพศทั้งออนไลน์และต่อหน้า ที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือ เกิน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ครึ่งเคียดมาตัวตายในปีที่ผ่านมา รวมทั้งเกินครึ่งรู้สึกว่ามีปัญหาในระดับที่ควรไปรับบริการสุขภาพจิต แต่มีแค่ 1 ใน 5 ที่ได้ไปรับบริการ</p> <p>ทิพย์ – พรทิพย์ รุ่งเรือง รองประธานเครือข่ายเยาวชนชาติดีพันธุเพื่อการพัฒนา กล่าวว่า ปัญหาสุขภาพจิตของพวกเราไม่ได้เกิดจากการมีความหลากหลายทางเพศ แต่เกิดจากแรงกดดันภายนอก และการไม่ได้รับการโอบกอดจากสังคมอย่างแท้จริง ความรักความอบอุ่นและการสนับสนุนที่เป็นมิตร สถาบันครอบครัวและสถานศึกษาควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับพวกเรา อยากให้บรรจุกความหลากหลายทางเพศเข้าไปอยู่ในหลักสูตรการเรียนวิชาสุขศึกษา</p>	
<p>11 ยาอันตราย พบลักลอบใส่ใน "ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร"</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์(กรุงเทพธุรกิจ)</p> <p>- อย.เผยผลงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดการปัญหาโฆษณา ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการที่ผิดกฎหมาย สรุปดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิดทั้งคดีโฆษณา ผลิตภัณฑ์และสถานประกอบการ 1,792 คดี และส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตามกฎหมาย 802 คดี รวม 2,594 คดี ขยายผลจับกุมผู้กระทำความผิดร่วมกับ ปคบ. รวมของกลางมูลค่ากว่า 1,300 ล้านบาท ทั้งนี้ อย.ได้ให้ข้อมูลเรื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นอันตรายและผิดกฎหมาย โดยบ่อยครั้งที่ตรวจพบมีการลักลอบผสมยาอันตราย 11 รายการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อร่างกาย ประกอบด้วย 1.ไซบูทรามิน 2.ออร์ิสแตท 3.บิซาโคดิล 4.ฟลูออกซิทีน 5.ฟินอล์ฟทาลีน 6.เฟนฟลูรามีน 7.ซิลเดนาฟิล 8.ทาดาลาฟิล 9.เฟนเทอร์มิน 10.ฟูโรซีไมด์ 11. 2-โดเฟนิล เมทิลไพโรลิดีน</p>	
<p>โรงพยาบาลราชวิถี เปิดคลินิกสุขภาพผู้สูงอายุ</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน ผู้จัดการ สยามรัฐ hfocus)</p> <p>- นพ. ธงชัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวในงานเปิด “คลินิกสุขภาพผู้สูงอายุ นอกเวลาราชการ” ของโรงพยาบาลราชวิถี ว่า การจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุนอกเวลาราชการ เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น</p> <p>- นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ผอ.รพ.ราชวิถี กล่าวว่า การให้บริการเฉพาะเวลาราชการ ทำให้ญาติหรือครอบครัวไม่สามารถพาผู้สูงอายุมาพบแพทย์ได้ ส่งผลให้การรักษาไม่ต่อเนื่อง ทางโรงพยาบาลจึงมีแนวคิดการเปิดคลินิกสุขภาพผู้สูงอายุนอกเวลาราชการ โดยจะเปิดให้บริการในวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น.-12.00 น.</p>	
<p>เพิ่มบริการสิทธิบัตรทอง</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน คมชัดลึก)</p> <p>- ภก.ยศนันต์วิฑิต ทุนคำกอบพิงตน ผอ.ด้านการแพทย์ (Healthcare Director) บริษัท บูทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทได้เข้าร่วมโครงการกับ สปสช.และสภาเภสัชกรรม ในการดูแลผู้ใช้สิทธิบัตรทองที่มีอาการเจ็บป่วยทั่วไป (Common illnesses) ใน 16 กลุ่มอาการ ได้แก่ 1.ปวดหัว 2.เวียนหัว 3.ปวดข้อ 4.เจ็บกล้ามเนื้อ 5.ไข้ 6.ไอ 7.เจ็บคอ 8.ปวดท้อง 9.ท้องเสีย 10.ท้องผูก 11.ถ่ายปัสสาวะขัด ลำบาก 12.ตกขาวผิดปกติ 13.อาการทางผิวหนัง 14.บาดแผล 15.ความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับตา และ 16.ความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับหู โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย.65 ที่ผ่านมา</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก tnnthailand)</p> <p>- สปสช. อัปเดต ผู้ป่วยโควิด 19 สิทธิบัตรทอง 30 บาท และพนักงานส่วนท้องถิ่น พบแพทย์ Telemedicine-ส่งยาฟรีถึงบ้าน ผ่าน 4 แอปพลิเคชัน ดังนี้ 1. แอปฯ Clicknic 2. แอปฯ MorDee (หมอดี) 3. แอปฯ Good Doctor Technology 4. แอปฯ โททอลล์เทเลเมด</p>	
<p>แก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ บางกอกทูเดย์)</p> <p>- สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ และกิจกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี ด้วยอัลตราซาวด์ ตามโครงการตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี และโครงการความร่วมมือเพื่อป้องกันกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่ต้นแบบ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ม.ขอนแก่น ร่วมกับเทศบาลตำบลมัญจาคีรี และคณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลมัญจาคีรี จ.ขอนแก่น เพื่อสร้างความร่วมมือการพัฒนาและขับเคลื่อนต้นแบบในการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีอย่างครบวงจรอย่างยั่งยืน ผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	
<p>ข่าวปลอม : ตำแหน่งสิวสามารถบอกโรคได้</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (tnnthailand topnews)</p> <p>- สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ ตรวจสอบประเด็นตำแหน่งสิวสามารถบอกโรคได้ เป็นข้อมูลเท็จ และชี้แจงว่าความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งของการเกิดสิวในที่ต่างๆ ของใบหน้าหรือร่างกายกับความผิดปกติหรือโรคในระบบอื่นๆ นั้นในปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยยืนยันหรือสนับสนุนความผิดปกติในเรื่องดังกล่าว</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>การเสริมความงาม</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ กรุงเทพมหานคร</p> <p>- เสนอบทความเตือนภัยเรื่องการเสริมความงามว่า แพทย์ผิวหนังเป็นห่วงการเสริมความงามที่มากเกินไป ทำบ่อย ปริมาณมากและในวัยที่ยังไม่เหมาะสม โดยเฉพาะการฉีดโบท็อกซ์ที่อาจจะทำให้ตื้อ ซึ่งเท่ากับการดื้อยารักษาโรคที่ใช้โบทูลินัมท็อกซิน พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กล่าวว่า สถาบันโรคผิวหนังมีผู้มารับบริการราว 800-1,000 คนต่อวัน สัดส่วนโรคผิวหนังและเสริมความงามอยู่ที่ 50 % ต่อ 50 % ในส่วนของการรักษาโรคผิวหนังนั้น ยังเป็นห่วงในพื้นที่ต่างจังหวัด ซึ่งยังมีอีกราว 8 จังหวัดที่ยังไม่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง สำหรับเรื่องการเสริมความงามสิ่งที่เป็นห่วงมากคือ 1.การที่ไปส่งเสริมหรือป้องกันไม่ตรงจุด อย่างเช่น มีเงิน 100 บาท จะป้องกันหรือส่งเสริมให้ผิวสวยขึ้นต้องใส่หมวกและทาครีมกันแดด แต่กลับไปกินคอลลาเจนซึ่งไม่ได้ผล หรือพยายามทำหัตถการบางอย่างที่ไม่จำเป็น ที่พบบ่อยช่วงนี้คือ เทรนด์วัยรุ่นฉีดโบท็อกซ์ นิยมฉีดลดกราม ให้นำหน้าเรียว และหากฉีดตั้งแต่อายุน้อยๆ เมื่อฉีดไปนานๆ จะไม่ได้ผล จำเป็นต้องให้คำแนะนำ</p> <p>-ศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล กล่าวว่า ข้อมูลล่าสุดจากการส่งตรวจเลือดของคนที่ฉีดสยิวจะมีภาวะดื้อโบทูลินัมท็อกซิน หรือดื้อโบท็อกซ์ ในช่วงปี พ.ศ. 2564 – 2565 จำนวน 137 ราย พบว่ามีคนไข้จำนวน 79 รายที่มีผลการตรวจเป็นบวก และยืนยันว่ามีภาวะดื้อโบท็อกซ์ คิดเป็นสัดส่วนถึง 58%</p>	
<p>สถานพยาบาลตรวจ'HIV' คัดคนเข้าทำงานได้หรือไม่?</p> <p>สื่อแนะนำ : นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>- สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้รับเรื่องร้องเรียนจากมูลนิธิคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ แจ้งว่ามีผู้เสียหายรายหนึ่งได้สมัครทำงานกับบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งประกอบกิจการสถานพยาบาลในตำแหน่งพนักงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โดยในประกาศรับสมัครงานไม่ได้ระบุห้ามรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีเข้าปฏิบัติงาน แต่เมื่อผู้เสียหายผ่านการทดลองปฏิบัติงาน ให้เขียนใบสมัครและกรอกเอกสารยินยอมให้ตรวจสุขภาพ มีการตรวจเอชไอวีซึ่งแพทย์ได้ระบุในรายงานผลการตรวจว่าผู้เสียหายสามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ แต่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทได้ปฏิเสธการรับเข้าปฏิบัติงาน ให้เหตุผลว่าบริษัทไม่มีนโยบายรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีเข้าปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากข้อมูลของกรมควบคุมโรคและสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี จะเห็นว่าบุคคลที่ติดเชื้อเอชไอวีหรือเป็นโรคเอดส์ไม่สามารถส่งต่อเชื้อต่อบุคคลอื่น หากขาดปัจจัยเรื่องปริมาณและคุณภาพของเชื้อ ดังนั้น การที่สถานพยาบาลหลายแห่งยังให้ผู้สมัครงานต้องตรวจหาเชื้อเอชไอวี แสดงให้เห็นว่ายังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวและเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง กสม. จึงมีข้อเสนอแนะ โดยเสนอให้ สธ.และก.แรงงาน มีหนังสือขอความร่วมมือให้สถานพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ และประกาศกระทรวงแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและการบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบการโดยการโดยเคร่งครัด รวมถึงปรับปรุงแบบฟอร์มการตรวจร่างกายในผู้สมัครงานให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน</p>	